

Bút Ký
Chủ đề: Thời sự
Tác giả: *Lỗ Tri Thâm*

BÙI ĐÌNH THI – KẸ PHẢN BỘI CHIẾN HỮU

Lời tác giả: Viết lại vì phe Nguyễn quốc Lân xuyên tạc Bùi đình Thi là Việt Cộng “cài, cắm” trong HO). –Lỗ Tri Thâm



***Bùi đình Thi:** Đại úy QLVNCH Tù cải tạo.

Đến Mỹ năm 1994, theo chương trình HO. Cư ngụ ở Little Saigon.

1978–1981 Làm trật tự viên Trại tù Thanh Cẩm Hoàng liên Sơn Bắc Việt...

Ngày 2/5/1979. Trốn khỏi trại tù Thanh Cẩm gồm 5 người: Linh mục Nguyễn hữu Lễ, Đại tá Đặng Tiểu, Giáo sư Nguyễn sĩ Thuyên, Thiếu tá Đặng văn Tiếp, và Ông Lâm thành Vân.

Năm người trốn trại đều bị cai tù dùng chó săn bắt lại....

Bọn cai tù đánh đập 5 người này rất tàn nhẫn!

*Sau mỗi trận đòn, cai tù trao 5 người này cho **Bùi đình Thi** dẫn về phòng giam. Bùi đình Thi đánh tiếp!*

Đánh chết đồng cải tạo viên là Thiếu tá Đặng văn Tiếp và bỏ đói Lâm thành Vân cho tới chết!

Tháng 8/2003 Linh Mục Nguyễn hữu Lễ từ New Zealand qua Little Saigon cùng hai đồng tù viên trốn trại năm xưa tới nhà thăm Bùi đình Thi cùng vợ và 6 người con...

Đức tính bao dung, rộng lượng, dễ tha thứ vốn có của người Việt miền Nam chân chính. Họ thân ái với nhau và, không nhắc tới chuyện xưa...

Qua cuốn hồi ký “**Tôi phải sống**” của Linh mục Lễ đã khiến cho Tiến sĩ Nguyễn đình Thắng (vớt người vượt biển) tò mò, thắc mắc, tìm hiểu thêm.

Qua sự tàn ác mất tính người của Bùi đình Thi trong trại tù khiến T/S Thắng phẫn nộ... Ông quyết tâm đòi lại lẽ công bằng cho những nạn nhân của Bùi đình Thi:

“Đưa Bùi đình Thi ra công lý”

Tòa án San Pedro xét xử. Ông Bill Odenrantz (Giám đốc Pháp lý của Cục An Ninh Quốc Nội Hoa Kỳ) nói: **“Luật Mỹ không thể để nước Mỹ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ đã gây tội sát nhân tàn bạo như vậy...”**

Kết cục: Lệnh trục xuất năm 2004 (Việt Nam không nhận)

Bùi đình Thi bị giam ở quần đảo Marshall (Republic of Marshall Island)

Cuối cùng Bùi đình Thi sống tại đây cho đến khi qua đời vào khoảng năm 2006–2007.

Kết luận

Nếu là Việt Cộng, Việt gian thì không đáng nói. Nhưng nếu tự xưng là Hậu Duệ QN/QLVNCH mà chụp gian rằng **“Trong HO có Việt Cộng”** thì nên giữ liêm sỉ cho mình và song thân của mình.

Lỗ Trí Thâm
Little Saigon



BKT ghi thêm:

Đọc thêm Tài liệu v/v BDT: Lm Nguyễn Hữu Lễ Lên Tiếng Vụ Ông Bùi Đình Thi
<https://vietbao.com/a92636/lm-nguyen-huu-le-len-tieng-vu-ong-bui-dinh-thi>



Nguồn: Internet eMail by **nghia bui** chuyển

Đăng ngày Thứ Năm, October 20, 2022
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH